

BÁO CÁO

tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Về tổ chức của Hội đồng nhân dân huyện:

Hội đồng nhân dân huyện hiện nay còn 29 đại biểu, giảm 01 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ (do chuyển công tác ra khỏi địa bàn), được chia thành 6 Tổ đại biểu.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm có 04 đồng chí: Bí thư Huyện ủy, kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; 01 Phó chủ tịch hoạt động chuyên trách; 02 Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm (đến tháng 4 năm 2022 đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chuyển công tác, hiện nay Thường trực Hội đồng nhân dân huyện còn 03 đồng chí).

Hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện gồm: Ban Kinh tế - Xã hội có 05 thành viên, gồm 01 Trưởng, 01 Phó trưởng ban và 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm; Ban pháp chế có 05 thành viên, gồm 01 Trưởng ban, 01 phó trưởng ban và 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

2. Về hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện:

2.1. Tổ chức các kỳ họp:

Triệu tập và tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 03 Hội đồng nhân dân huyện và 01 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ trong năm 2022.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện như: tổ chức Hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo các cơ quan liên quan để thống nhất chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp; báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; phân công các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; tổng hợp và gửi các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan hữu quan tại đợt tiếp xúc cử tri trước để đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo tóm tắt với cử tri; chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt công tác tổ chức kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri thông báo trước kỳ họp về nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp, các vấn đề mà cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện quan tâm. Ngay sau kỳ họp, kịp thời hoàn chỉnh và ban hành các Nghị quyết của kỳ họp; hướng dẫn các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại nơi được bầu, để thông báo kết quả kỳ họp và trả lời một số nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chuẩn bị tốt các nội dung và triệu tập tổ chức kỳ họp lần thứ 03 Hội đồng nhân dân huyện và tổ chức 01 kỳ họp chuyên đề giải quyết công việc phát sinh, đột xuất. Tại kỳ họp lần thứ 03, đã thông qua và ban hành 14 nghị quyết⁽¹⁾; tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân

¹. (1). Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; (2). Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện; (3). Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện; (4). Nghị quyết về thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; (5). Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2022; (6). Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 (lần 5); (7). Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện mục tiêu huyện đạt nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2025, định hướng đến năm 2030; (8). Nghị quyết về việc phân bổ tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Ia H'Drai (đợt 3); (9). Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H'Drai; (10). Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Ia H'Drai (lần 1); (11). Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum; (12). Nghị quyết về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum; (13). Nghị quyết về kinh phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện; (14). Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Kim Huệ; Lý do là chuyển công tác khỏi địa bàn huyện.

². (01). Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H'Drai (lần 2); (02). Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước huyện Ia H'Drai năm 2021; (03). Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Ia H'Drai (lần 1); (04). Nghị quyết về việc điều chỉnh nguồn vốn của dự án Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C (Đoạn Điểm

huyện đã thông qua và ban hành 09 Nghị quyết⁽²⁾. Sau khi kết thúc kỳ họp lần thứ 03 và kỳ họp chuyên đề, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

2.2. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp:

Chuẩn bị cho nội dung chất vấn tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã triển khai công văn, đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đăng ký nội dung chất vấn gửi về Thường trực HĐND huyện để phân nhóm vấn đề chất vấn và chuyển đến tổ chức, cá nhân được chất vấn; Tại kỳ họp lần thứ 03 Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã có 07 ý kiến chất vấn (*trong đó Trưởng Phòng tài chính 01 ý kiến; Trưởng Phòng nông nghiệp 04 ý kiến; Lãnh đạo UBND huyện 02 ý kiến*) chất vấn về trách nhiệm các lãnh đạo Phòng, ban thuộc UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, về quản lý quy hoạch cơ sở hạ tầng dân cư, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt theo chỉ tiêu được giao.

Trả lời chất vấn các Trưởng Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước đại biểu, cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện, cơ bản nắm rõ được nội dung quản lý Nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao, trả lời thẳng đi vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới.

Qua chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thống nhất không ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

2.3. Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình cho kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026:

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, ngày 17 tháng 5 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQ VN huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, chủ động xây dựng dự thảo nội dung, chương trình kỳ

dân cư 41 - Trung tâm hành chính xã Ia Tori); (05). Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2021; (06). Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2021; (07). Nghị quyết về việc phân bổ tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện hưởng trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2021 và năm 2022; (08). Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; (09). Nghị quyết về việc bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

họp và Thông báo cho Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện và các Ban Hội đồng nhân dân, các ngành liên quan, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện biết, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp.

Ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 4 và tổng họp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị các cơ quan liên quan trả lời cử tri; tập trung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, kế hoạch và dự thảo Nghị quyết; chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp.

2.4. Công tác giám sát, khảo sát:

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua chương trình giám sát năm 2022. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về giám sát kết quả trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay.

Các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành giám sát, khảo sát theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra như: Ban kinh tế- xã hội: giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất được triển khai trên địa bàn huyện; Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác cải cách hành chính và việc chấp hành nội quy, quy chế hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.

Qua giám sát, các đoàn đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn với các xã trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đánh giá, làm rõ những kết quả làm được, những tồn tại, hạn chế vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đoàn giám sát đã đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện, các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết. *(Có báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện trình kỳ họp).*

2.5. Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện.

Tổng số buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 03 và trước kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện, đã tổ chức trên 12 buổi 03/03 xã, để các đại biểu Hội đồng nhân dân thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp; tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tham gia khá đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao của người đại biểu và có sự tham dự của lãnh đạo các Phòng, ban và lãnh đạo của UBND huyện và chính quyền địa phương nơi tiếp xúc. Nhìn chung, công tác tiếp xúc cử tri diễn ra dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, đúng quy định. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giữ được mối liên hệ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri, thể hiện vai trò của người đại biểu dân cử thông qua thu thập những ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng trả lời cử tri.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp tiếp công dân định kỳ đúng quy định 02 ngày trên tháng vào ngày 05 và 22 hằng tháng, xem xét việc giải quyết của UBND huyện và các ngành chức năng của huyện liên quan đến quyền và lợi ích của công dân. Kết quả tiếp công dân trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiếp 01 đợt công dân đến liên hệ, hỏi về chế độ, chính sách thu hút dân cư đến điểm dân cư 64 thuộc xã Ia Toi và được hướng dẫn đến liên hệ với cơ quan chuyên môn giải quyết đúng trình tự.

2.6. Các hoạt động khác:

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên đi cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp đã được ban hành.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Toi khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu đối với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với đại biểu Lê Văn Trung và đại biểu Chế Hồng Quyền, đến sinh hoạt tại các Tổ đại biểu, đảm bảo theo quy định.

3. Hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân huyện:

Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân, tham gia đầy đủ các cuộc họp, kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện. Phối hợp tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 03 Hội đồng nhân dân huyện và kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

Tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện trình ra kỳ họp và chuẩn bị nội dung cho kỳ họp lần thứ 03 và thứ 04 Hội đồng nhân dân huyện.

4. Hoạt động của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp cùng Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, xã tiến hành tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Tham gia các hoạt động giám sát, thảo luận tổ, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình ra kỳ họp.

Phổ biến và giải thích các Nghị quyết và vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã ban hành.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được:

Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thời tiết khắc nghiệt, nhưng Thường trực Hội đồng nhân dân huyện luôn chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp cùng các Ban Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc chuẩn bị, tiến hành các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện (kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề); phối hợp đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đề ra.

Hoạt động giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc; công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thực hiện thường xuyên.

2. Tồn tại, hạn chế:

Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp chất lượng chưa cao, các báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình gửi chậm, một số nội dung UBND huyện trình không thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, nên phải bỏ ra khỏi chương trình kỳ họp, làm ảnh hưởng tới chất lượng công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và chất lượng nội dung kỳ họp.

Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện về thẩm tra các báo cáo, tờ trình do UBND huyện trình, đánh giá chưa sâu, chưa toàn diện, chủ yếu thống nhất với nội dung của các cơ quan trình, chưa đưa ra được nhiều ý kiến phản biện để UBND huyện tiếp thu, giải trình và đại biểu Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Việc tham gia ý kiến thảo luận, phát biểu tại kỳ họp chưa sôi nổi, chưa có nhiều ý kiến tham gia sâu về các nội dung dự thảo nghị quyết.

Số đợt đại biểu đăng ký chất vấn chưa nhiều, chưa toàn diện, chủ yếu là các đại biểu chuyên trách; các ý kiến chất vấn còn nặng về hình thức hỏi đáp của các cơ quan chuyên môn.

3. Nguyên nhân:

Các Phòng, ban tham mưu giúp việc cho HĐND - UBND huyện nghiên cứu chưa sâu, chưa kỹ, chưa kịp thời; có nội dung phải chờ văn bản của cơ quan cấp trên, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã hội, nên tham mưu đề xuất chậm so với quy định.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022:

1. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện:

Tích cực tham gia các hoạt động chung của huyện trong các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội.

Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Phối hợp với UBND huyện triển khai các Nghị quyết kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2022, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt phân đầu đạt chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức các đợt giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, trọng tâm các nội dung: Giám sát việc tổ chức và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

Tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát theo chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện. Ngoài các nội dung giám sát theo chương trình, tổ chức giám sát các nội dung khác do yêu cầu thực tế phát sinh và theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Công tác tiếp công dân và tổ chức tiếp xúc cử tri: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, bố trí thời gian, nội dung phù hợp để phối hợp cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các điểm khu dân cư. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan xem xét trả lời ý kiến cử tri.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chuẩn bị chương trình, nội dung, chủ trì tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (*dự kiến tháng 12 năm 2022*).

2. Hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân huyện:

Trên cơ sở quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, từng Ban xây dựng chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, dự kiến kế hoạch giám sát của từng Ban trong năm 2023.

Tham gia các đợt khảo sát, giám sát cùng Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:

Nghiên cứu Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Duy trì hoạt động Tổ theo quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, tham gia các hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; theo dõi việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, đồng thời thông báo kịp thời để cử tri biết.

Tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và một số hoạt động khác chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện.

4. Công tác điều hòa phối hợp:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

Tích cực nghiên cứu, chuẩn bị các ý kiến chất vấn, phát biểu tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, các hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.

5. Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo:

Duy trì thường xuyên Hội ý tuần; Hội nghị giao ban hàng tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân và chế độ báo cáo lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật định.

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT.Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐ Văn phòng;
- Lưu: VT,TH (04).

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Văn Thám